



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกระเจา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้าน
อุดมสุข หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนายเลิศ ปิโย-นางเพียง สิบอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา ได้มีโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิว
จราจรลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนายเลิศ ปิโย-นางเพียง สิบอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้าน
นายเลิศ ปิโย-นางเพียง สิบอินทร์) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เค.พี.คำปาน การก่อสร้าง (ให้
บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๖๒๒.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสิริพงศ์ สิบเนียม)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา



คำสั่ง เทศบาลตำบลห้วยกระเจา

ที่ ๑๐๗๐/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนายเลิศ ปิโย-นางเพียง สืบอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย เทศบาลตำบลห้วยกระเจา มีความประสงค์จะ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนายเลิศ ปิโย-นางเพียง สืบอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนายเลิศ ปิโย-นางเพียง สืบอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นายธารณรัฐ นพรัธธาตา ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าสำนักปลัด

๒. นายสากล สืบด้วง กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๓. นายขันติ จันทร์หอม กรรมการ

ผู้ช่วยสัตวแพทย์เทศบาลห้วยกระเจา

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายทรงศักดิ์ แววกิ่ง ผู้ควบคุมงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลห้วยกระเจา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสิริพงศ์ สีนเนียม)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา